

HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số: 42 /BC - BKTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Hà, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 09/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn 43/TTHĐND –TH ngày 23 tháng 5 năm 2024 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện. Sau khi nghe ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với kết quả đánh giá của UBND huyện tại Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện và thấy rằng trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND huyện; giải quyết công việc theo quy trình chặt chẽ; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên mọi lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả đáng khích lệ; chế độ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục, quy trình, hiệu quả; kinh tế số, xã hội số được chú trọng phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, du lịch có bước phát triển mạnh mẽ; công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyên biến tích cực; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, hưởng ứng, nhất là các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà, những vấn đề nội cộm báo chí phản ánh, dư luận xã hội liên quan đến địa phương được chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với một số hạn chế¹ và các nguyên nhân Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá tại báo cáo. Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo và công tác giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND huyện, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn vẫn xảy ra²; tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa đúng theo quy định, còn sai sót, một số vụ việc có liên quan về lĩnh vực đất đai còn chưa được giải quyết kịp thời, tiến độ xử lý, giải quyết dứt điểm còn chậm so với yêu cầu³; Việc triển khai thực hiện một số công trình được Thường trực HĐND và Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương chậm⁴; công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện còn một số nội dung tiến độ chậm so với yêu cầu và chất lượng chưa cao phải trình lại⁵, có nội dung đã có thông báo của Thường trực HĐND huyện về nội dung trình kỳ họp nhưng UBND không trình⁶. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình, công tác quy hoạch chưa đồng bộ, chặt chẽ, còn thiếu sót phải trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung⁷.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện đề ra. Đồng thời, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

¹ Tiến độ thực hiện thu cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện (thu nội địa) đạt thấp với dự toán HĐND huyện giao. - Việc thực hiện các kết luận thanh tra, giải quyết một số đơn thư về lĩnh vực đất đai, ý kiến cử tri có nội dung còn kéo dài, chưa dứt điểm. Vẫn còn một số đơn vị để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, quá hạn trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. - Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đất đai, tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra. Một số đơn vị, địa phương thực hiện chế độ thông tin, nắm bắt, tham mưu báo cáo, nhất là đối với những vấn đề phát sinh đột xuất ở cơ sở chưa kịp thời.

² Xã Ngọc Wang

³ Theo Báo cáo số 474/BC-UBND huyện ngày 6/6/2024 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

⁴ Cụm Công nghiệp Đăk La; Sửa chữa, thay mới màn hình Led bảng tuyên truyền thôn 5, xã Hà Môn

⁵ Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 10/11/2024 và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh về quy mô địa điểm, công trình dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà (Phải thay đổi tờ trình khác)

⁶ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi và nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện năm 2024 (kỳ họp chuyên đề tháng 5)

⁷ Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2040; Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk Ngọc (đoạn từ nhà ông Đoàn Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp ranh giới xã Đăk Ngọc, đường giao thông Nguyễn Du.

1. Tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, hạn chế và triển khai thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 theo Nghị quyết HĐND tỉnh và HĐND huyện giao nhất là các chỉ tiêu đạt thấp.

2. Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế; Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo tiến độ theo quy định và chất lượng.

3. Lãnh đạo thực hiện việc giải quyết đã trả lời, đã hứa với đại biểu và cử tri thông qua trả lời chất vấn, trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn được giao; thường xuyên ra soát và có giải pháp phù hợp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế việc không thực hiện kết kế hoạch vốn và phải trả vốn.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rào vườn và cải tạo vườn hộ gia đình nhằm tăng thu nhập cho Nhân dân.

III. KIẾN NGHỊ:

Đề báo cáo đầy đủ và phù hợp với tình hình hoạt động của UBND huyện, Ban KTXH đề nghị một số nội dung sau:

1. Đầu năm, UBND huyện nên xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả năm và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, trên cơ sở đó báo cáo có sự so sánh.

2. Đối với hạn chế và nguyên nhân: cần rà soát điều chỉnh cho phù hợp giữa tồn tại hạn chế với nguyên nhân. Mặt khác, các tồn tại trong báo cáo chủ yếu được xác định trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà chưa nêu ra các tồn tại hạn chế do hoạt động của UBND huyện trong quá trình quản lý, điều hành, hoạt động quản lý, công tác phối hợp,...

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Quyền